

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường, 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường Mầm Non Hoa Sữa

Hôm nay ngày 20 tháng 11 năm 2024, tại hội trường rực rỡ sắc hoa của Trường Mầm non Hoa Sữa, buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường, 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và lễ tuyên dương khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy xúc động.

Mở đầu buổi lễ – Hành trình 40 năm đầy tự hào. Trường Mầm non Hoa Sữa, được thành lập vào năm 1984, đã trải qua 40 năm hình thành và phát triển. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, trường đã không ngừng vươn lên, trở thành một trong những điểm sáng của giáo dục mầm non quận Long Biên. Buổi lễ bắt đầu với tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc do các cô giáo trường Mầm non Hoa Sữa và các chiến sĩ Trung đoàn kết nghĩa 280 biểu diễn, như một món quà tri ân gửi đến Quý đại biểu và CBGVNV.

Trong không khí trang trọng Nhà giáo ưu tú Phạm Thị Miên – Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày bài diễn văn đầy tự hào, ôn lại hành trình 40 năm xây dựng và phát triển. Bài phát biểu không chỉ là câu chuyện về những thành tựu mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ giáo viên và nhân viên đã góp phần làm nên tên tuổi của ngôi trường Hoa Sữa. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng những tình cảm trân quý giành cho các Nhà giáo, cô giáo cựu giáo chức.

Nhân dịp 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, buổi lễ tiếp tục với phần vinh danh và tôn vinh các thầy cô giáo. Nghề giáo không chỉ là nghề mà còn là sứ mệnh cao cả – sứ mệnh “gieo mầm” những thế hệ tương lai.

Phần cuối buổi lễ là chương trình tuyên dương khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên được trao tặng giấy khen và những phần quà ý nghĩa, như một sự động viên, khích lệ để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Buổi lễ khép lại với những lời chúc tốt đẹp dành cho tương lai của Trường Mầm non Hoa Sữa. Mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, chia sẻ những câu chuyện và niềm vui trong ngày đặc biệt này.

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là động lực để tập thể Trường Mầm non Hoa Sữa tiếp tục đoàn kết, sáng tạo và không ngừng vươn lên trong hành trình “ươm mầm tương lai”.





